

Nữ giới theo ngành CNTT: Quan trọng ở sự chủ động

Tin tức 26/04/2022

Dù nam hay nữ giới theo ngành CNTT, tin rằng với việc theo học FUNiX, các bạn trẻ sẽ tìm được sự hỗ trợ tốt nhất để chinh phục mục tiêu của mình.

Tối 25/4, Lễ khai giảng của FUNiX diễn ra đầm ấm, chào đón các tân sinh viên. Trong đó có rất nhiều học viên nữ nhận được học bổng nằm trong dự án “Mở rộng chuyển đổi nhân lực số” thông qua đào tạo trực tuyến, do FUNiX cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phát động.

Nữ giới theo ngành CNTT: Quan trọng là tính chủ đích

Mở đầu lễ khai giảng là phần chia sẻ của các đại diện Doanh nghiệp hiện là đối tác tuyển dụng – đào tạo của FUNiX.



Chị Đậu Thúy Hà – Co-founder của KidsOnline tham gia lễ Khai giảng FUNiX

Chị Đậu Thúy Hà – Co-founder của KidsOnline tham gia lễ Khai giảng với tinh thần máu lửa và mới mẻ. Chị giới thiệu đến các tân học viên cuốn sách “Văn minh làm giàu và Nguồn gốc của cái” của tác giả Vương Quân Hoàng, với thông điệp tri thức là nguồn gốc của cái. Con đường làm phần mềm là con đường làm giàu hết

sức hay ho và văn minh. Chị nhấn nhủ là mong các bạn thật nhanh “về đích”.

Bạn Ngô Thị Thu Hằng nữ xTer SN 1998 nhận [Học bổng nằm trong dự án “Mở rộng chuyên đổi nhân lực số”](#) thông qua đào tạo trực tuyến, do [FUNiX](#) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phát động, tâm sự bạn đang học Thạc sỹ về Xác xuất thống kê và Toán ở Phần Lan nhưng muốn theo ngành Data Engineering nên lựa chọn học FUNiX để củng cố kiến thức cũng như theo đuổi định hướng của mình trong tương lai.



Bạn Ngô Thị Thu Hằng nữ xTer SN 1998 tâm sự, bạn đang học Thạc sỹ về Xác xuất thống kê và Toán ở Phần Lan nhưng muốn theo ngành Data Engineering

Hằng cho biết, bạn “open” – cởi mở với mọi cơ hội, bao gồm cả việc theo đuổi lĩnh vực CNTT . Hằng có nhiều người bạn ở Phần Lan là nữ giới theo ngành CNTT và đã truyền cảm hứng cho bạn rất nhiều với lựa chọn này.

Có ý định chuyển nghề, Đào Mai Hương đang làm ngành Ngân hàng và muốn học IT để tìm kiếm thêm cơ hội sự nghiệp cho mình. Hương có phần lo lắng cho tương lai bởi quyết định là nữ giới theo ngành CNTT của mình.

Bạn được chị Hà truyền lửa một lần nữa với thông điệp: “Trong công việc nói chung và ngành IT nói riêng thì đừng quá ngại vấn đề Nam hay nữ mà quan nhất là ai có chủ đích có quyết tâm hơn ai. Còn lại xuất phát điểm của các bạn gần như là giống nhau, cơ hội là rộng mở.”

Bạn Thanh Trúc mới tham gia học FUNiX và cảm thấy rất vui nhất là khi được có Hannah FUNiX đồng hành. Bạn vui vui khi chạy được dòng code đầu tiên “Hello world”. Điều đó khiến bạn vượt qua nỗi lo kiến thức khó, trừu tượng. Bạn kì vọng sẽ tạo ra nhiều điều ý nghĩa giúp ích được cho tương lai của mình sau khoá học.

Bạn Tuyết Lan từng làm việc HR, bạn đang học môn Web cảm thấy không áp lực, dễ hiểu, đặc biệt khi học đến đâu hỏi mentor, Hannah là được hỗ trợ nhiệt tình. Bạn tin tưởng mình sẽ nỗ lực hoàn thành được khoá học, đạt được mục tiêu học tập của mình nhanh nhất.

Kỳ vọng khi học IT online

Bên cạnh các nữ học viên, nhiều nam học viên cũng chia sẻ câu chuyện học nghề IT rất chân thành và nhiều kỳ vọng.

Học viên Lê Minh Thành (SN 1999), đi XKLD ở Nhật và có kinh nghiệm làm Marketing online. Bạn muốn tìm một lối đi bền vững cho mình và bị thu hút bởi nghề lập trình. Bạn nghĩ nếu sau này làm nghề mình sẽ rất “ngầu” khi ngồi một chỗ và đây cũng là nghề tiềm năng, phù hợp với vốn tiếng Nhật sẵn có.

Trong khi đó, bạn Bảo Thanh học IT vì thấy ngành phát triển quá nhanh, quá tiềm năng. Bạn mới học vài ngày CCDN và cảm thấy có nhiều kiến thức thú vị, cách học hay, hấp dẫn. Thanh mong sớm thành công trên con đường mình đang đi.

Dù nam hay nữ giới theo ngành CNTT, tin rằng với việc theo học FUNiX, các bạn trẻ sẽ tìm được sự hỗ trợ tốt nhất để chinh phục mục tiêu của mình.

Quỳnh Anh

FUNiX và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) trao học bổng lập trình tổng trị giá 20.000 USD cho học viên là nữ giới hoặc đến từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Học bổng nằm trong dự án “Mở rộng chuyên đổi nhân lực số” thông qua đào tạo trực tuyến, do [FUNiX](#) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) phát động từ ngày 25/2.

Các khóa đào tạo được tài trợ bao gồm: lập trình viên full-stack; lập trình viên web, di động, java; diễn họa viên 3D; kiểm thử phần mềm và nhiều chương trình khác. Sau khi hoàn thành, người học sẽ nhận được hỗ trợ kết nối thực tập, làm việc tại các công ty công nghệ từ hệ sinh thái gần 40 doanh nghiệp đối tác của FUNiX trong cả nước.

Thời gian đào tạo trực tuyến cho mỗi khóa là 3-6 tháng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC LẬP TRÌNH TẠI FUNiX

References

- [1] Vương Quân Hoàng. (2007). *Văn minh làm giàu & Nguồn gốc của cải*. Nxb Chính trị Quốc gia.